



กรมสุขภาพดี กรม.39

## สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 39

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก – สิบท้าย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

# โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561



### สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขในปัญหาทางเสพยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขในปัญหาทางเสพยาเสพติด ปี 2559 เพื่อให้ทุกหน่วยงานให้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขในปัญหาเสพยาเสพติดตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขในปัญหาทางเสพยาเสพติดได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานในส่วนราชการ ดังนี้ : การป้องกันกลุ่มผู้เฝ้าระวังไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเสพยาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานในส่วนราชการ ดังนี้ : การป้องกันกลุ่มผู้เฝ้าระวังไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเสพยาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานในส่วนราชการ ดังนี้ : การป้องกันกลุ่มผู้เฝ้าระวังไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเสพยาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 39 จึงได้

จัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ

**วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเสพยาเสพติดแก่นักเรียนในสถานศึกษาและส่งเสริมให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสร้างเครือข่ายการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันเสพยาเสพติดในสถานศึกษา

**เป้าหมาย** -เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 โรงเรียน ฝึก 1 โรงเรียนคือ ดุตุลลิตต์ดุตุลลิตต์กิจกรรมที่โรงเรียนตั้งนั้น กลุ่มเป้าหมายคงเหลือ 55 โรงเรียนเป็นผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนละ 1 คน ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนละ 5 คน รวมผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 330 คน

-เชิงคุณภาพ วัสดุ 100 ชุดโรงเรียนเป้าหมาย

ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

**กิจกรรม** วันที่จัดกิจกรรมสถานศึกษา

**จัดฝึกอบรม**ขยายแผนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับ

โรงเรียนในสังกัด 56 โรงเรียนโดยใช้งบประมาณจาก สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 5,000 บาท เป็นเงินจำนวน 280,000 บาท จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

1. จังหวัดพิษณุโลก 38 โรงเรียน แบ่งจัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 โรงเรียนที่จัดเข้าอบรมโครงการ 19 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 โรงเรียนที่จัดเข้าอบรมโครงการ 19 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมศาสตร์ และสัปดาห์พิษณุโลก ต.วังนาคำน้อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รุ่น 17 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

**ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม** วัสดุ 100 ชุดลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขในปัญหาทางเสพยาเสพติดในสถานศึกษา

### กิจกรรมหลังการฝึกอบรม

**ลูกเสือทุกหน่วย**ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันเสพยาเสพติดในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายการทำงานภายในระยะเวลา 3 เดือน แล้วรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผลไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 39 พิจารณาส่งต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3,000 บาท

### การติดตามผลการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 39 จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานลูกเสือทุกภาคส่วนที่โรงเรียนได้ส่งรายงานผลครบทุกโรงเรียน และจะแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ** โรงเรียนในสังกัดมีการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งผลที่จำนวนนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติดลดลง และโรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขในปัญหาทางเสพยาเสพติดผ่านเกณฑ์คุณภาพของสำนักงาน ป.ป.ส.

งานศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ลูกเสือ ยุวกาชาด) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 39